

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๒๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่บริการ
ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนในพื้นที่บริการที่ยังไม่มี
ที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง ตามดุลพินิจในสภาพความเป็นจริงของแต่ละสถานศึกษา

๒. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใช้ดุลพินิจดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนในพื้นที่บริการที่ยังไม่มี
ที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง โดยยึดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้อง หรือจำนวนห้องเรียน
ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาตามความ
เหมาะสมและความจำเป็น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง ให้
ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักเรียน และผู้ปกครองด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส - ไขยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๙๕ ๖๗๐๐๐๗๙